

วันที่ ๑๒

เดือน

มี.ค.

พ.ศ.

๕๘

๒๕๖๑

๒๑

เมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี เกษตรกรกว่า 2,300 ราย ให้การตอบรับดี กรมหมอดินพร้อมเดินหน้าขยายผล

นายประเสริฐ เทพนระไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า การดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ของจังหวัดราชบุรีนั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 โดยสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว ในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน รวมถึงการสำรวจการใช้สารเคมีในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียว ให้มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร กลายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบ มีการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตลอดจนสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

ขณะนี้การขับเคลื่อนโครงการระยะแรกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผลเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเกษตรสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 2,300 ราย ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผัก รองลงมาเป็นนาข้าว จะมีการใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชเกินร้อยละ 50 เพราะต้องการให้ผลผลิตสูง แต่การใช้สารเคมีก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ที่สำคัญการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน อีกทั้งขาดการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ยิ่งทำให้เกษตรกรต้องมิตินทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

“แม้ว่าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เพิ่งจะดำเนินการได้ไม่นานนักแต่ก็ได้รับการตอบ

รับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี เนื่องจากการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยหลักคือการผลิตการใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์ที่สามารถผลิตเองได้จากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่

นอกจากจะลดต้นทุน ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับที่ดินทำกินแล้ว ยังช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้บริโภคห่วงใยสุขภาพมากขึ้น และพร้อมจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย” นายประเสริฐ กล่าว.